



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

28 พฤศจิกายน 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 28 พ.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,845 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,1063,813 ราย รักษาหายเพิ่ม 6,345 ราย รักษาหายสะสม 2,006,856 ราย ยังรักษาอยู่ 79,250 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 30 ราย เสียชีวิตสะสม 20,707 ราย มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 91,241,482 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 261,346,584 ราย เสียชีวิต 5,211,827 ราย รักษาหาย 236,039,599 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ ทั่วโลกเร่งจับเที่ยวบินจากแอฟริกา หวั่นสายพันธุ์ "โอมิครอน" เนเธอร์แลนด์ พบผู้ติดเชื้อ 61 คน ที่บินมาจากประเทศแอฟริกาใต้ อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าติดเชื้อโอมิครอน ก็คน **ออสเตรเลีย** นายกษัยประชาชนเข้ารับวัคซีนโดสกระตุ้นตัว **เยอรมนี** ยอดดับโควิด 19 ทะลุ 100,000 รายแล้ว **สหรัฐอเมริกา** ประกาศชัชชนะ ฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 โดสให้ประชากรครบ 100% **แอฟริกาใต้** รมต. ระบุข้อห้ามการเดินทาง คือความไม่ยุติธรรมต่อประเทศ **สิงคโปร์** เปิดตัว VTL ให้นักท่องเที่ยวจากไทยเดินทางเข้าสิงคโปร์ **เบลเยียม** พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่ "โอมิครอน" รายแรกของยุโรป **สวีเดน** เพิ่มรายชื่อ 5 ประเทศพบผู้ติดเชื้อโอมิครอน ต้องกักกันเมื่อเดินทางเข้าประเทศ

ประเด็นสำคัญ

1. รมรณรงค์ฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, js100, thebangkokinsight, thejournalistclub, mcot, thaigov, thailanplus

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสัปดาห์แห่งฉีดวัคซีนโควิด 19 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต จ.นนทบุรี เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุขและวันพ่อแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 27 พ.ย.-5 ธ.ค. 64 พร้อมระบุ สธ. ลุยฉีดวัคซีนให้ได้ 100 ล้านโดส พร้อมมาตรการคุมโรคขั้นสูงสุด เพื่อเดินทางฉลองปีใหม่ปลอดภัย เผยปี 65 วัคซีน 120 ล้านโดสทยอยเข้าไทย เริ่มตั้งแต่ต้นปี เผยเดือน ก.พ.-มี.ค. ลุ้นอาจได้บูสเตอร์เข็ม 4 ย้ำว่า เรามีวัคซีนทุกเทคโนโลยี จึงเพียงพอทุกคนในประเทศไทย อย่างน้อย 2-3 เข็ม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์

- ไทยจัดซื้อวัคซีน AZ เพิ่ม 60 ล้านโดส พร้อมทยอยส่งมอบภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 พร้อมเร่งพัฒนาผลิตวัคซีนรุ่น 2 รหัส AZD2816 เทคโนโลยีไวรัส เวกเตอร์ รับมือสายพันธุ์ไวรัสหลากหลายมากขึ้น

2. โควิดสายพันธุ์ใหม่ "โอมิครอน"

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, INN

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. สั่งการกรมควบคุมโรค เผื่อระวังเรื่องการกลายพันธุ์ของโรคโควิด 19 (B.1.1.529) หรือ โอมิครอน ที่สังคมกลัวว่าจะระบาดเข้ามายังประเทศไทย ให้เร่งพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมในการคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, คมชัดลึก, เดลินิวส์, ประชาชาติ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, สยามรัฐ, สปริงนิวส์, sonthitalk, thaigov, thailandplus, ch7, thestandard, thaipublica, thematter, mthai, nationtv, sanook, isaranews, workpointtoday, voicetv, pptvhd36, TNN, thebangkokinsight, js100, TNN, voicetv)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าว สธ. วางมาตรการห้ามผู้เดินทางจาก 8 ประเทศเสี่ยงในทวีปแอฟริกา ป้องกันความเสี่ยงโควิดสายพันธุ์ใหม่ โอมิครอน เข้าประเทศไทยเริ่ม 27 พ.ย. เป็นต้นไป ได้แก่ สาธารณรัฐบอตสวานา, ราชอาณาจักรเอสวาตินี, ราชอาณาจักรเลโซโท, สาธารณรัฐมาลาวี, สาธารณรัฐโมซัมบิก, สาธารณรัฐนามิเบีย, สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และสาธารณรัฐซิมบับเว ส่วนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางก่อนหน้านี้ จะถูกกักตัว 14 วัน ไม่นอญาติให้

ออกนอกห้องพัก และตรวจโควิด 19 อีก 3 ครั้ง

- สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศแถบแอฟริกาตอนใต้ในเดือน พ.ย. ในรูปแบบSandbox จำนวน 1,007 คน ผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด ทั้งนี้ ปัจจัยที่แอฟริกาใต้ติดเชื้อค่อนข้างมากคือ มีการฉีดวัคซีนน้อยที่สุด ดังนั้น ขอให้ผู้ที่ยังไม่ฉีดวัคซีนมาฉีดวัคซีนโดยเร็ว ส่วนหลายท่านที่ฉีดวัคซีนโควิดไปแล้วมีความกังวลว่าภูมิจะตก จากการติดตามข้อมูลพบว่า ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วจะมีภูมิคุ้มกันอยู่ได้ระดับนานกว่า 5-6 เดือน ขอให้ติดตามการดำเนินการของสธ.ต่อไป และขณะนี้ได้เตรียมวัคซีนบูสเตอร์โดสไว้เรียบร้อยแล้ว

- พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ และรมว.กลาโหม สั่งการให้ติดตามโควิดสายพันธุ์โอไมครอน เป็นพิเศษแล้ว พร้อมย้ำว่า ขณะนี้ไทยยังไม่พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่ดังกล่าว

- ทิมวิชัย สวทช. ได้เริ่มสังเคราะห์โปรตีนหนามของโอไมครอน เพื่อหาคำตอบว่า ภูมิจากวัคซีนสูตรต่างๆ ของไทย จะช่วยได้มากน้อยเพียงใด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ระบุว่า ไวรัสใหม่นี้ยังไม่ได้รุนแรงกว่าสายพันธุ์เดลตา และด้วยลักษณะการกลายพันธุ์ นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าไวรัสกำลังกลายพันธุ์จนถึงใกล้สิ้นสุดแล้ว กำลังกลายพันธุ์กลับเพื่อให้อยู่กับมนุษย์ได้ง่าย เพราะถ้าติดง่ายตายเร็วหรือถ้ารุนแรงด้วยตายด้วย เป็นไปไม่ได้เขาจะมีที่อยู่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, newtv, acnews)

- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุ โควิด-19 ที่องค์การอนามัยโลก ตั้งชื่อให้ว่า "โอไมครอน" (Omicron) สายพันธุ์ B.1.1.529 ตอนนี้อยากให้เป็นสายพันธุ์น่าเป็นห่วงมากที่สุด ถูกพบกลางเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา พบที่ประเทศ "บอตสวานา" ในทวีปแอฟริกา และเริ่มแพร่กระจายไปในประเทศต่างๆ ยืนยันในประเทศไทย ยังไม่มีการตรวจพบสายพันธุ์ดังกล่าว เหตุที่สายพันธุ์โอไมครอนมีความน่าเป็นห่วง เพราะมีการกลายพันธุ์ในหลายตำแหน่ง เปรียบเทียบกับสายพันธุ์เดลตา มีการกลายพันธุ์ 9 ตำแหน่ง แต่โอไมครอน กลายพันธุ์ที่สไปโปรตีน 32 ตำแหน่ง ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลเรื่องความรุนแรง หรือความรวดเร็วในการแพร่กระจายเชื้อ แต่นักวิจัยสันนิษฐานว่ามีความเป็นไปได้ที่จะแพร่เชื้อได้เร็วขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

- ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงสาธารณสุขของอังกฤษ ออกมาเตือนว่า วัคซีนโควิดที่มีอยู่อาจมีประสิทธิภาพต่ำกว่าในการรับมือกับเชื้อกลายพันธุ์ใหม่นี้ ขณะที่ ผู้อำนวยการสถาบันภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งชาติของสหรัฐ กล่าวว่า ยังเป็นไปได้ว่าวัคซีนที่มีอยู่อาจรับมือป้องกันการป่วยรุนแรงได้ จนกว่าจะมีการทดสอบอย่างถูกต้อง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง

- ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์ข้อความระบุ โมเดิร์นนา มีการตอบรับศึกษาเรื่อง สายพันธุ์ Omicron ได้เร็วมาก คงต้องรอดผลว่าขนาดการใช้ และต้องเป็น multivalent ไต ที่ต้องใช้เป็นการเฉพาะสำหรับกระตุ้นภูมิ และควรเร่งฉีดวัคซีน 3 เข็ม เพื่อกระตุ้นในเวลาที่เหมาะสม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สปริงนิวส์

- ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ ชุดตรวจโควิดสายพันธุ์ "โอไมครอน" คาดว่าจะแล้วเสร็จใช้งานได้ภายในอีก 2 สัปดาห์ ซึ่ง สายพันธุ์นี้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วเหนือกว่าเดลต้า และกลายพันธุ์ต่างไปจากไวรัสดั้งเดิม

3. ผ่อนคลายสถานบันเทิง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ INN

- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เห็นใจผู้ประกอบการสถานบันเทิงได้รับผลกระทบมาก เพราะเสี่ยงต่อการเป็นคลัสเตอร์ จำเป็นต้องเข้มงวด เตรียมพร้อมทุกด้านอาจเปิดได้ก่อนกำหนด แต่ถ้าหากมีมาตรการเข้มข้นตามมาตรการ Thai stop covid (สิ่งแวดล้อมปลอดภัย) ผู้ให้บริการ-ผู้เข้ามาใช้บริการฉีดวัคซีนครบ หรือมีการตรวจ ATK ก่อนเข้าเป็นลบ ผู้ประกอบการมีมาตรการเข้มข้นต่อการปฏิบัติงาน น่าจะเปิดกิจการได้ อาจเปิดก่อนตามกำหนดเดิม 16 ม.ค. 65

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด) เว็บไซต์ (isaranews)

- โฆษกรัฐบาล เผย นายฯ เห็นใจผู้ประกอบการสถานบันเทิง ประเมินพบปัจจัยเสี่ยงหลายด้านหากเร่งเปิดเร็ว หวั่นกระทบสังคมหม่มาก ย้ำต้องรอบคอบ ขอให้เคร่งครัดมาตรการ COVID Free Setting เตรียมประเมินขึ้นทะเบียนก่อนเปิด

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ยังคงมติเปิดดำเนินการตามกำหนดเดิม 16 ม.ค. 65 มอบหมายให้ ก.มหาดไทย ก.สาธารณสุข และคกก.โรคติดต่อจังหวัด/กทม. กำกับติดตาม จัดทีมประเมินสถานบันเทิง และซักซ้อมความเข้าใจมาตรฐานที่กำหนดไว้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, แนวหน้า

- รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า วันที่ 29 พ.ย. นี้ จะเป็นประธานการประชุม ศปก.กก. เตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสมาคมต่าง ๆ ในภาคการท่องเที่ยว ถึงการเปิดให้นักท่องเที่ยวทีมแอลกอฮอล์ในร้านอาหารไม่เกินเวลา 21.00 น. เป็นเวลา 23.00-24.00 น. เพื่อรองรับการเคาน์ทาว์นปีใหม่ และแนวทางในการควบคุมดูแล โดยเฉพาะพื้นที่สีฟ้าด้านการท่องเที่ยว เมื่อได้ข้อสรุปจะนำเข้า ศบค.ชุดใหญ่ต่อไป

- รมว.แรงงาน เตรียมเชิญตัวแทนสมาคม ชมรม เครือข่ายนักร้อง นักแสดง นักดนตรี และผู้ประกอบการสถานบันเทิงมาประชุมหารือ เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะวันที่ 29 พ.ย. นี้

4. การวิจัยวัคซีนของไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยโพสต์

- ที่ประชุม ศบค. ได้ติดตามความก้าวหน้าการวิจัยวัคซีนในประเทศไทย ขณะนี้ทั้ง 4 วัคซีน กำลังอยู่ในขั้นตอนทดสอบในมนุษย์ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนา เป็นระยะ รวมวงเงิน 4.8 พันล้านบาท ได้แก่ วัคซีน NDV-HXP-S ที่พัฒนาโดย อภ. และสวช. คาดทราบผลภายใน ธ.ค. 64 เพื่อเตรียมทดสอบระยะที่ 3 ต่อไป วัคซีน Chula-Cov19 พัฒนาโดยจุฬาลงกรณ์ฯ เตรียมทดสอบทางคลินิกระยะที่ 3 และการผลิตเพื่อขึ้นทะเบียนวัคซีนเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉิน วัคซีน Baiya SARS-CoV-2Vax พัฒนาโดย บ.ไบยา ไฟโตฟาร์ม อยู่ในช่วงทดสอบในมนุษย์ ระยะที่ 1 และ วัคซีนโควิเจน โดย บ.ไบโอเนท-เอเชีย อยู่ระหว่างการเตรียมการทดสอบในระยะที่ 2

5. ปัญหาการเข้ารับวัคซีนที่ศูนย์บางซื่อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, ไทยโพสต์

- ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ มีประชาชนซึ่งลงทะเบียนขอรับวัคซีนโควิดผ่านค่ายโทรศัพท์มือถือ เดินทางมาเข้าคิวขอรับการฉีดวัคซีน เข็ม 1 เข็ม 2 และ Booster เข็ม 3 อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง ในฐานะผอ.ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กล่าวว่า ปัญหาที่พบในวันนี้คือผู้ลงทะเบียนรับวัคซีนเข็ม 1 และเข็ม 3 จากโมเดอร์นา เปลี่ยนใจขอรับวัคซีนเป็นไฟเซอร์แทน จึงทำให้เกิดความวุ่นวาย รวมถึงคนที่นัดหมายเวลาไว้ในช่วงบ่ายแต่กลับเดินทางมาขอรับวัคซีนในช่วงเช้า ซึ่งเป็นการลัดคิว เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องให้คนนัดเข้าก่อน ทำให้กลุ่มคนช่วงบ่ายต้องรอคิวนาน จึงขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนไว้มาให้ตรงตามเวลาที่นัดหมาย ย้ำว่าไม่รับผู้ที่ Walk-in

6. สั่งปิดหมู่บ้านวันคริสต์มาสเลือกตั้ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7

- ที่หมู่บ้านปุดเนียม ต.สำโรงพลัน อ.โพธิ์ประทับเกล้า จ.ศรีสะเกษ ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับ สสอ., อสม., คณะกรรมการหมู่บ้าน มีมติสั่งปิดหมู่บ้าน หลังพบการแพร่เชื้อโรคโควิด 19 มากกว่า 20 ราย ทั้งเด็กนักเรียน ผู้สูงอายุ โดยไม่ทราบสาเหตุ วันวันจะลูกหลานไปทั้งหมู่บ้าน และอาจจะแพร่ระบาดออกไปหมู่บ้านอื่น ๆ และอาจจะส่งผลกระทบต่อจัดการเลือกตั้ง อบต. ในเขตใกล้เคียง

มาตรการ สธ. และประเด็นอื่น ๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

- ดร.สมเด็จเจ้าพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงจัดทีมนักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อวิจัยและพัฒนาายาต้านเชื้อโควิด 19 และทรงเลือกยาโมลนูพิราเวียร์ เพื่อเร่งวิจัยและสังเคราะห์สารนี้โดยเร็วที่สุด ขณะนี้ประสบความสำเร็จในการสังเคราะห์ โมลนูพิราเวียร์ 2 วิธี ซึ่งคำนึงถึงกระบวนการสังเคราะห์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนสังเคราะห์มีประสิทธิภาพและต้นทุนไม่แพง และได้ปรับปรุงกระบวนการเพื่อผลิตได้ด้วยยาในปริมาณสูงในระดับห้องปฏิบัติการแล้ว พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตให้ สธ. พิจารณานำไปใช้ในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

- นพ.อุดม คชินทร ที่ปรึกษา ศบค.กล่าวว่า เป็นห่วงที่จะมีหลายเทศกาลในเดือน ธ.ค. สถานการณ์ทั้งโลกตัวเลขกำลังขึ้นมาก โดยเฉพาะในยุโรป สถานการณ์ของเราตามยุโรป 2-3 เดือน คิดว่าการผ่อนปรนต้องทำแน่ เพียงแต่ต้องเคร่งครัดเรื่องหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง อีกเรื่องให้เห็นชัดคือยุโรปใช้วัคซีนที่ตีครอบคลุมร้อยละ 70-80 ยิ่งกลับมา สิ่งที่ยากเดือนคือ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เราได้ฉีดวัคซีนแล้วเริ่มสบายใจ ล้นหลามกัน แนะนำให้เคร่งครัดมาตรการป้องกันต่อเนื่อง</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า ที่ประชุม ศบค. ขยายเวลาการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีกระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.64 - 31 ม.ค.65 พร้อมทั้งเห็นชอบปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ ไม่มีพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) จากเดิมที่มี 6 จังหวัด จึงไม่มีพื้นที่ใดประกาศใช้ข้อกำหนดห้ามออกนอกเคหสถานแล้ว ขณะที่พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) จาก 39 จังหวัด ปรับเป็น 23 จังหวัด พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) มี 23 จังหวัดเหมือนเดิม พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) จาก 5 จังหวัด ปรับเป็น 24 จังหวัด พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (สีฟ้า) จาก 4 จังหวัดปรับเป็น 7 จังหวัด คือ กทม. กระบี่ ภูเก็ต พังงา เพิ่มขึ้นมา 3 จังหวัดคือ กาญจนบุรี นนทบุรี และปทุมธานี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pptvhd36</p> <p>- ญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผอ.อภ. พร้อมด้วย นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน รับมอบวัคซีนโมเดอร์นาล็อตที่ 2 จำนวน 1,382,500 โดส จาก บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผู้นำเข้าวัคซีนโมเดอร์นา ครบตามสัญญา 1.9 ล้านโดส ในปีนี้ หลังจากนี้ทยอยเข้าต่อเนื่องจนครบ 8.7 ล้านโดส ภายในปี 2565</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>- จ.ลำปาง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) แจ้งปิดสถานศึกษา หลังตรวจพบครู 1 ราย ติดเชื้อโควิด 19</p> <p>- คกก.โรคติดต่อ จ.นครราชสีมา จับตากลัสเตอร์ผู้ช่วยหาเสียงของผู้สมัครนายก อบต.หนองระเวียง โดยบุคคลดังกล่าว ตระเวนช่วยหาเสียงในพื้นที่ หลังจากนั้นตรวจพบยืนยันว่าติดเชื้อ</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>วันแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (nationtv)</p> <p>- พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม กล่าวคำปราศรัยเนื่องในโอกาส “วันแพทย์ ประจำปีพุทธศักราช 2564” 27 พฤศจิกายนของทุกปี จัดโดย สธ. แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยปีนี้มุ่งเน้นเผยแพร่กิจกรรมที่สะท้อนถึงความดีงามของวิชาชีพแพทย์ให้เป็นที่ประจักษ์ทั่วประเทศ พร้อมขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ เสียสละเป็นด่านหน้าต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาส “วันแพทย์ ประจำปีพุทธศักราช 2564” เชิดชูวิชาชีพแพทย์ อุทิศตนเพื่อประชาชน ซินชม ควบคุม รักษาผู้ป่วยโควิด 19 เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี และทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากทั่วโลก</p>	-
<p>ปัญหาสายตาเด็กไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (thejournalistclub)</p> <p>- นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการให้เด็กนักเรียนเข้าถึงบริการสุขภาพสายตาตามสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง แต่จากสถานการณ์โควิด 19 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้นักเรียนได้รับการคัดกรองสายตาและได้รับแว่นสายตา ต่ำกว่าเป้าหมาย ในปี 2565 นี้ จะขยายผลให้เด็กนักเรียนได้รับแว่นสายตาอย่างทั่วถึงทุกจังหวัด ภายใต้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายแว่นสายตาจาก สปสช. โดยร่วมรณรงค์พร้อมกันทั่วประเทศ ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติเดือน ม.ค.65</p>	-
<p>กม.พืชกระท่อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>- นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ จี๋ ออย. เร่งออกระเบียบแปรรูปพืชกระท่อมโดยเร็วเพื่อช่วยเหลือประชาชน หลังรัฐบาลได้ปลดล็อกพืชกระท่อมแล้ว ตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา</p>	-
<p>ร้องออก กม. อัจฉริกิจอาหารรายย่อย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- นายกนก วงษ์ตระหง่าน รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ร่าง พ.ร.บ.อาหาร ต้องไม่เป็นแค่เครื่องมือเพื่อการบริหารความปลอดภัยทางอาหารของ ออย. แต่จะต้องช่วยส่งเสริมให้ประชาชน เกษตรกร ธุรกิจเอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชนได้</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เติบโตในธุรกิจอาหาร เพื่อสร้างรายได้และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยกฎหมายฉบับนี้ต้องเป็นประตูแห่งโอกาส ทั้งเรื่องสถานที่ผลิต กระบวนการพิจารณาอนุญาตอาหาร มาตรการควบคุมอาหาร รวมถึงเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมและบริการของผู้ขอใบอนุญาตดังกล่าว ซึ่งทั้งหมดนี้จะอยู่ในประกาศของกรม.สาธารณสุข หรือประกาศของ อย. จึงขอเสนอให้แยกประกาศของการออกใบอนุญาตอาหารตามกำลังการผลิต หรือตามลักษณะของธุรกิจ</p>	
<p>ลดการบริโภคเกลือ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>- คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ร่วมกับ ก.การคลัง ก.สาธารณสุข กรมสรรพสามิต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และเครือข่ายลดบริโภคเค็ม จัดการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนมาตรการ "ลดการบริโภคเกลือ" ในประเทศไทย มุ่งหวังการขับเคลื่อนมาตรการภาษีโซเดียม สร้างกติกากลางให้กับภาคอุตสาหกรรม ร่วมปรับสูตรลดปริมาณโซเดียมในอาหาร เพื่อร่วมดูแลสุขภาพคนไทย หลังพบว่า คนไทยบริโภคเกลือเฉลี่ยวันละ 9.1 กรัม สูงกว่าปริมาณที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ที่ 5 กรัมต่อวัน เกือบ 2 เท่า นับเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งช่วยกันแก้ไข</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>- จากกรณีการแชร์ว่า ห้ามใช้กระดาษทิชชูซับน้ำมันจากอาหาร เนื่องจากเสี่ยงได้รับโซดาไฟและสารไดออกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวและชี้แจงว่า ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยที่ยืนยันแน่ชัดว่าการใช้กระดาษทิชชูซับน้ำมันของทอดทำให้เกิดสารก่อมะเร็ง</p> <p>- กรณีมีการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ Jamille Herbal Tea อ้างช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ยับยั้งเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย ทาง อย. ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ในการยื่นขออนุญาตไม่มีการยื่นข้อมูลประสิทธิภาพในการลดระดับน้ำตาลในเลือด ยับยั้งเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย ตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด อีกทั้งผลิตภัณฑ์อาหารไม่มีผลในการบำบัด บรรเทา หรือรักษาโรค</p>	-